



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด

ฉบับที่ 4/2567

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขผู้สมัคร	ลำดับที่สอบได้
1	นายเกษมชาติ ว่องไวพาณิชย์	16	1
2	นายทศพร วริทธนันท์	17	2
3	นางสาวนิศารัตน์ ยิ้มแย้ม	04	3
4	นางสาวนันท์สิมา รอดคง	02	4
5	นางสาวพิชามญชุ์ พันธุ์เอี่ยม	20	5
6	นางสาวชจีพรรณ พัฒนบุรี	14	6

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด หากผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะเรียกผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกในลำดับถัดไป

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีหน้าที่จะต้องรับทราบ วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการรายงานตัวตามที่สหกรณ์กำหนดในประกาศฉบับนี้ และดำเนินการตามขั้นตอนการรายงาน หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับสหกรณ์

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันรายงานตัว

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสมาชิก

สหกรณ์จะถือว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองได้รับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่สหกรณ์กำหนดไว้ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกฯ เป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มีใช้ทางราชการออกให้ สหกรณ์จะถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ซึ่งสามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน และถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ รวมถึงไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น จากสหกรณ์ รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ในการสมัครสอบ

บัญชีรายชื่อสำรอง จะมีผลถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 (รวมระยะเวลา 2 ปี)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567



(นายโอภาส จันทร์โต)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด